
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดเพชรบุร)ี 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ ศาลากลางจงัหวัดเพชรบรุี อ าเภอเมืองเพชรบรุี จังหวัด
เพชรบุร ี  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคบั
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ
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ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ต้ังและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดชายทะเลด้านอ่าวไทย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคกลาง ส่วนกว้างที่สุด

จากตะวันออกไปตะวันตกประมาณ ๑๐๓ กิโลเมตร ส่วนยาวจากเหนือมาใต้ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๒๒๕.๑๓๘ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่ อ าเภอแก่งกระจาน มีพ้ืนที่มากที่สุดถึง ๑,๕๖๒,๗๙๙ ไร่ เท่ากับร้อยละ 
๔๐.๒ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และอ าเภอบ้านแหลม มีพ้ืนที่น้อยที่สุด ๑๑๘,๖๗๘ ไร่ เท่ากับร้อยละ ๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
เขตการปกครอง 
จังหวัดเพชรบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ ๙๓ ต าบล และ ๖๘๕ หมู่บ้าน มีหน่วยงาน

ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล 
๑๒ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๖๙ แห่ง สภาต าบล ๑๓ แห่ง 

๗. วิธีการด าเนินการ  

             จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดเพชรบุร ีอ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ด าเนินรายการแนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย  
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 



๓ 
 
 ๒. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๓. นายเจตน์  ศิรธรานนท์  กรรมการ  
 ๔. นายไพโรจน์  พ่วงทอง  กรรมการ 
 ๕. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  กรรมการ 
 ๖. พลเอก ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ  กรรมการ 
 ๗. พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ  กรรมการ 
 ๘. นายประมาณ  สว่างญาติ  กรรมการ 
 ๙. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 

 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
ส านักนายกรฐัมนตรี       
๑. นายพีระ  ทองโพธิ ์    ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี 
      เขตตรวจราชการที่ ๔  
กระทรวงมหาดไทย 
๒. ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมนิทร ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
      เขตตรวจราชการที่ ๔ 

จากนั้น ได้เปิดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและ
ประชาชน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะ และบรรยาย
ข้อมูลพ้ืนฐานโดยสรุปของจังหวัดเพชรบุรีให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ  
 นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่ของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางว่า เพ่ือติดตามและประสาน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ว่ามีความต้องการให้สมาชิกวุฒิสภารับข้อเสนอแนะไปประสานงานกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเพ่ือแก้ไขในแต่ละ
พ้ืนที่ ส าหรับการลงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีในวันนี้ คณะกรรมการฯ มีประเด็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับส่วนราชการและประชาชน และเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ซึ่งรัฐบาลได้ถือเป็นนโยบาย
ส าคัญในการช่วยเหลือประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ปีแรก ได้แก่ ๑) การจัดที่ดินท ากินให้กับชุมชน 
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิของรฐัหรืออยูอ่าศัยอย่างผิดกฎหมาย รัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะจัดสรร
ที่ดินท ากินให้กับประชาชนได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๒) การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินตาบอด ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ไม่มีการเชื่อมต่อกับที่ดินแปลงอื่นหรือชุมชนอื่น โดยน ามาจัด
รูปที่ดินใหม่ และก าหนดให้มีระบบสาธารณูปโภค มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่น มีทั้งถนน
สายหลักและถนนสายรอง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และท าให้ที่ดิน 
มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ๓) เรื่องการบริหารจัดการน้ า เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรมีความต้องการสูง 
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เห็นว่าถ้าได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเรื่องการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะท าให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ อีกทั้งรัฐบาลมีโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นถึงความส าคัญของโครงการดังกล่าว 
จึงต้องการน ามาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลมีโครงการและงบประมาณที่จะสนับสนุนเกษตรกร 
เพียงแต่มีกติกาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัตใิห้เปน็ไปตามขอ้ก าหนด และ ๔) การติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่จะต้อง
ติดตามและด าเนินการแก้ไขต่อไป  
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวถึงการลงพื้นที่พบประชาชนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ของวุฒิสภาว่าเป็นนโยบายส าคัญของประธานวุฒิสภา ซึ่งมีความประสงค์ที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาได้ 
ลงมาพบปะกับประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง  
ซึ่งจะให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม
ในคราวที่ผ่านมา พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่ได้รับฟังประชาชนคือเรื่องราคาเกลือสมุทรตกต่ า เนื่องจากจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามถือว่าเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่มีความส าคัญของประเทศ จากการ
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่า ปัญหาเกิดจากการน าเข้าเกลือสมุทรจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งหลังจากรับฟังข้อมูลแล้ว คณะกรรมการฯ ได้รายงานไปยังคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมาธิการการพาณิชยแ์ละ
อุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและเสนอแนะไปยังรัฐบาล ต่อมาได้มีมติคณะมนตรี 
เมื่อต้นปี ๒๕๖๔ ก าหนดให้ผู้น าเข้าเกลือสมุทรต้องมาขึ้นทะเบียน และต้องระบุปริมาณการน าเข้า ชนิด 
คุณภาพ และแหล่งที่มาของเกลือสมุทรให้ชัดเจน ซึ่งภายหลังท าให้เสถียรภาพราคาเกลือภายในประเทศ
ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้องพัฒนาคุณภาพเกลือสมุทรให้สามารถแข่งขันได้และ
สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการตลาดได้โดยตรง ทั้งเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ทันสมัย สามารถจัด
จ าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีว่ามีความเข้มแข็ง 
หลายชุมชน และเป็นชุมชนที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและมีพัฒนาการที่น่ายกย่อง 
อาทิ ชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรม
หลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ มีศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นไม้
บ้านถ้ าเสือ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อีกทั้งได้รับ
ความไว้วางใจจากกรมป่าไม้ให้เป็นชุมชนที่ดูแลป่าชุมชนในพ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจ 
ท่ีสามารถเป็นชุมชนตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะเรื่อง
การปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้ ซึ่งมีความส าคัญและเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบ
นิเวศของประเทศต่อไปด้วย 

จากนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 
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๑. การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  
 นายถนอม จันทรมณี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี รายงานผลการด าเนินงานจัดที่ดินให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยสรุปภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรีได้ด าเนินการจัดที่ดินท ากินในเขตพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวน ๓ ป่าสงวนแห่งชาติ และ ๑ ป่าชายเลน ได้แก่ ๑) ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ายางหัก-เขาปุ้ม” 
๒) ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขาถ้ าเสือและป่าเขาโป่งแย้” ๓) ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าหนองหญ้าปล้อง” และ  
๔) ป่าชายเลน “บ้านบางอินทร์” หมู่ที่ ๘ ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๖ อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอบ้านลาด อ าเภอท่ายาง อ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอหนองหญ้าปล้อง อ าเภอเขาย้อย และ
อ าเภอบ้านแหลม โดยจังหวัดเพชรบุรีสามารถจัดที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินให้แก่ราษฎร จ านวนทั้งสิ้น 
๑,๔๐๑ ราย จ านวน ๑,๘๘๓ แปลง เนื้อที่รวม ๑๒,๖๗๑-๒-๙๓ ไร่ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ไม่มีพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนเพ่ิมเติม แต่ส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้ด าเนินการน าโครงการ 
จัดที่ดินให้ชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาด าเนินการต่อ โดยส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 
ได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองภายในขอบเขตพ้ืนที่
ด าเนินการจัดที่ดิน เพ่ือเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินฯ ซึ่งมีผู้ครอบครองได้มายืนยันสิทธิ์เพ่ิมเติมแล้วทั้งสิ้น  
๑๖๗ แปลง คงเหลือ ๑๑๘ แปลง คาดว่าจะสามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  
 นายปรีชา อินทร์ปรุง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี รายงานข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตใช้
ประโยชน์ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว คทช. จังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการแล้ว จ านวน ๗ พ้ืนที่ เนื้อที่รวม ๗๔,๖๐๗ ไร่ ได้แก่ ๑) พ้ืนที ่
ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าหนองหญ้าปล้อง” ท้องที่ต าบลหนองหญ้าปล้อง ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอ 
หนองหญ้าปล้อง ต าบลเขาย้อย ต าบลห้วยท่าช้าง และต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย เนื้อที่ 
๔,๒๑๖-๑-๑๗ ไร่ ๒) ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าถ้ าเสือและป่าเขาโป่งแย้” ท้องที่ต าบลเขาปุก อ าเภอท่ายาง 
เนื้อที่ ๒,๗๒๓-๐-๕๑ ไร่ ซึ่งพื้นที่ ๒ แปลงนี้ ยังอยู่ระหว่างจัดท าขอ้มูลเนื่องจากกรมปา่ไมข้อเอกสารเพิม่เตมิ 
ส่วนอีก ๕ พ้ืนที่ กรมป่าไม้ตรวจสอบเอกสารยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ ๑) ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขาถ้ ารงค์และ
ป่าหนองช้างตาย” ท้องที่ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด เนื้อที่ ๖๘-๒-๓๓ ไร่ ๒) ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดอน
มะทราง” ท้องที่ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า เนื้อที่ ๑-๓-๔๑ ไร่ ๓) ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ด” 
ท้องที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า เนื้อที่ ๑๓๘-๑-๘๐ ไร ่๔) ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ายางน้ ากลัดเหนือและ
ป่ายางน้ ากลัดใต้” ท้องที่ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอแก่งกระจาน เนื้อที่ ๒๔,๐๙๕-๐-๗๘ ไร่ และ ๕) ป่าสงวน
แห่งชาติ “ป่ายางน้ ากลัดเหนือและป่ายางน้ ากลัดใต้” ท้องที่ต าบลเขากระปุก ต าบลกลัดหลวง อ าเภอ 
ท่ายาง ต าบลไร่ใหม่พัฒนา อ าเภอชะอ า ต าบลห้วยแม่เพรียง ต าบลป่าเด็ง ต าบลแก่งกระจาน ต าบล 
พุสวรรค์ อ าเภอแก่งกระจาน ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ ต าบลยางน้ ากลัดใต้ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง เนื้อที่ ๔๓,๓๖๓-๒-๕๗ ไร ่
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 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพ้ืนที่
แปลงที่ ๑ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ายางหัก-เขาปุ้ม” จ านวน ๑,๑๑๘ ราย จ านวน ๑,๕๘๗ แปลง ซึ่งได้
รับรองรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินแล้ว จ านวน ๙๙๖ ราย ๑,๔๔๑ แปลง โดยขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีความมั่นคง
และยั่งยืน แปลงที่ ๒ ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าชะอ าและป่าบ้านโรง” อ าเภอท่ายาง ทราบว่ามีปัญหาเรื่อง
ข้อมูลรูปแปลงที่ได้รับจากส่วนกลางและข้อมูลในพ้ืนที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบจากกรมป่าไม้ จึงสอบถามว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นในขั้นตอนไหน ถ้าจะ
แก้ไขปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่อื่น ๆ อีกจะต้องด าเนินการอย่างไร และแปลงที่ ๓ ป่าสงวนแห่งชาติ  
“ป่ายางล าห้วยแม่ประจันต์” อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จ านวน ๗ ราย ๗ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๙๙ ไร่ ซึ่ง
มีการยกเลิกและส่งคืนพ้ืนที่ สาเหตุการยกเลิกเพราะเหตุใดและได้ด าเนินการกับประชาชนที่เข้าไปอยู่ใน
พ้ืนที่ดังกล่าวอย่างไรบ้าง  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ “ป่าเขาถ้ าเสือและป่าโป่งแย้” มีการยืนยันสิทธิ์เพ่ิมเติมอีก จ านวน ๖๘ แปลง และพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ “ป่าหนองหญ้าปล้อง” มีการยืนยันสิทธิ์เพ่ิมเติมอีก จ านวน ๙๙ แปลง ไม่ทราบว่าเป็นการยืนยัน
สิทธิ์เพ่ิมเติมในพ้ืนที่เดิมหรือไม่ และมีการก าหนดระยะเวลาหรือไม่ว่าถ้าผู้ครอบครองไม่มายืนยันสิทธิ์
ภายในเวลาที่ก าหนดจะตัดสิทธิ์หรือน าแปลงดังกล่าวไปจัดให้ราษฎรรายอื่นหรือไม่ 
 นายถนอม จันทรมณี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ “ป่าเขาถ้ าเสือและป่าโป่งแย้” ในท้องที่อ าเภอท่ายาง พ้ืนที่เป้าหมาย ๓๒๙ แปลง ๒๘๐ ราย  
เนื้อที่ ๒,๕๑๖-๐-๐๙ ไร่ ผลด าเนินการปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔ มีการส ารวจข้อมูลแปลงที่ดินและข้อมูล
ผู้ครอบครองภายในขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการจัดที่ดินแล้วเสร็จ จ านวน ๑๘๙ ราย ๒๑๓ แปลง เนื้อที่รวม 
๑,๕๒๙-๒-๓๔ ไร่ คิดเป็น ๖๔.๗๔% ของเป้าหมายจ านวนแปลง โดยพ้ืนที่ที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบข้อมูล
แปลงที่ดินและข้อมูลของผู้ครอบครองภายในขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการจัดที่ดินฯ เพ่ิมเติม โดยผู้ที่มีรายชื่อ
ตามบัญชีฯ ได้มายืนยันสิทธิ์แล้ว จ านวน ๖๘ แปลง คงเหลือที่ยังไม่มาด าเนินการอีก ๔๘ แปลง ส่วนพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าหนองหญ้าปล้อง” ในท้องที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง อ าเภอเขาย้อย พ้ืนที่เป้าหมาย 
๓๕๗ แปลง ๓๒๗ ราย เนื้อที่ ๔,๒๕๖-๐-๑๑ ไร่ มีด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๔ ราย ๑๙๖ แปลง เนื้อที่ ๒,๒๘๔-๑-๗๗ ไร่ คิดเป็น ๕๔๙๐% ของเป้าหมายจ านวนแปลง 
โดยพ้ืนที่ที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบ
ข้อมูลแปลงที่ดินและข้อมูลของผู้ครอบครองภายในขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการจัดที่ดินฯ เพ่ิมเติม โดยผู้ที่มี
รายชื่อตามบัญชีฯ ได้มายืนยันสิทธิ์แล้ว จ านวน ๙๙ แปลง คงเหลือที่ยังไม่มาด าเนินการอีก ๖๒ แปลง ทั้งนี้ 
ส านักงานที่ดินได้มีการแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อให้มายืนยันสิทธิ์ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะเร่ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังท้องถิ่นท้องที่ให้ส่งบัญชีรายชื่อ ขณะเดียวกันส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือ
แจ้งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์ให้ได้รับทราบอีกทางหนึ่งแล้ว 



๗ 
 
 ส่วนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ายางล าห้วยแม่ประจันต์” อ าเภอหนองหญ้าปล้อง พ้ืนที่เป้าหมาย  
๗ ราย ๗ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๙๙-๓-๖๕ ไร่ เนื่องจาก คทช.จังหวัดเพชรบุรีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในพ้ืนที่และมีความประสงค์ของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินต้องการส่งคืนพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือสงวนและ
อนุรักษ์ไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อไป อีกทั้งผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเป็น 
ผู้ที่เข้าไปอยู่ใหม่จึงยังไม่มีการปรับปรุงพ้ืนที่แต่อย่างใด จึงเห็นควรสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ป่าต่อไป 
 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ กรรมการ สอบถามว่า เมื่อได้มอบที่ดินให้กับประชาชนแล้ว ได้มี 
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับแปลงที่ดินอย่างไรบ้าง และมีผลลัพธ์อย่างไร  
 นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี รายงานข้อมูลในส่วนการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า หลังจากจัดคนลงแปลงใน
พ้ืนที่โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนของ คทช. แล้ว ทางส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะจัดเวทีชุมชน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่ามีความต้องการพัฒนาด้านใดเป็นหลัก โดยแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนามีทั้งหมด ๖ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาดิน โดยหน่วยงานพัฒนาที่ดินเป็นผู้ให้องค์ความรู้
และสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปอเทือง หรือปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น ๒) การพัฒนาแหล่งน้ า  
โดยหน่วยงานชลประทานเป็นผู้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ า ๓) เรื่องการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ให้องค์ความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ๔) การรวมกลุ่ม โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นผู้ให้องค์ความรู้ในการรวมกลุ่ม
สหกรณ์เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและมีอ านาจต่อรอง ๕) การส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อ เป็นการแนะน า
การหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับเกษตรกรเพ่ือน าไปประกอบอาชีพที่ต้องการ และ ๖) การท าบัญชี
ครัวเรือน เพื่อให้ทราบต้นทุนก าไร การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า จากรายงานของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ มีการรายงานข้อมูลในส่วนของการจัดหาที่ดิน และการจัดที่ดิน 
แต่ยังขาดข้อมูลในส่วนของการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เนื่องจากความรับผิดชอบอยู่คนละกระทรวงกัน 
ท าให้ไม่มีข้อมูลส่วนนี้อยู่ในรายงานดังกล่าว และเห็นว่างานด้านการสงเสริมและพัฒนาอาชีพมีส่วนส าคัญ 
ที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จึงควรน ามาใส่ในรายงานด้วยเพ่ือความ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ จะได้เสนอให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ท าความเห็นไปยังกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้ส่งข้อมูลด้านการสงเสริมและพัฒนาอาชีพในโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
เพื่อน าไปใส่ในรายงานของคณะกรรมการ คทช. ในรอบปีต่อไปด้วย 
 นายปรีชา อินทร์ปรุง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช. มี ๒ ส่วน 
คือ การน าพ้ืนที่ว่างเปล่ามาจัดคนมาลงแปลง ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และอีกส่วน 
คือ พ้ืนที่ของรัฐที่มีราษฎรครอบครอง ซึ่งรัฐผ่อนผันให้ท ากินอยู่ที่ดินเดิมได้ ซึ่งโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญจ่ะเป็นการจัดที่ดนิให้กบัผู้ที่ครอบครองที่ดนิแปลงเดิมอยู่แล้วเพ่ือให้อยู่ในทีด่นิ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งราษฎรเหล่านี้จะประกอบอาชพีดั้งเดมิอยู่แล้ว ส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนก็จะเปน็
การจัดสรรส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่จอดเรือ เนื่องจากเกษตรกรประกอบอาชีพประมงอยู่แล้วเช่นกัน   



๘ 
 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่า ในแปลงที่ดินที่
จัดสรรให้กับผู้ครอบครองที่ดินแปลงเดิมนั้น ขอให้ใส่หมายเหตุไว้ว่าราษฎรในพ้ืนที่ดังกล่าวมีอาชีพอยู่แล้ว 
ไม่ต้องส่งเสริมหรือฝึกอบรมอาชีพเพ่ิมเติม หรือพ้ืนที่ท่ีจัดสรรส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย ก็ควรใส่หมายเหตุไว้
เช่นเดียวกัน เพ่ือให้ทราบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพราะเหตุใด จะท าให้ข้อมูลในรายงาน 
มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ กล่าวว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพ่ือ
ส่งเสริมให้ราษฎรสามารถปลูกไม้มีค่า ไม้หวงห้าม และใช้ประโยชน์จากไม้ดังกล่าวในพ้ืนที่ของตนเองได้  
จึงเห็นควรส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่ คทช. สามารถปลูกไม้มีค่าเพ่ือเป็นรายได้และเป็นทรัพย์สมบัติ 
เพื่อส่งต่อไปยังลูกหลานต่อไปในอนาคต  
 นายเจษฎา สาระ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีแนวทางพัฒนาที่ดินและด าเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ คทช. มาแล้ว 
๒-๓ ปีทั่วประเทศ โดยโครงการแรกที่ด าเนินการ คือ โครงการจัดเก็บน้ าขนาดเล็กในและนอกเขตชลประทาน 
โครงการปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง และโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยจัดหาพ้ืนทีท่ี่อยู่ในโครงการ
ของ คทช. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี กรมพัฒนาที่ดิน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบั
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ของ คทช. ที่ด าเนินการไปแล้ว ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ของ
จังหวัดเพชรบุรี ส่งมายังฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง เพ่ือที่จะน าไปประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนของ คทช. ว่าม ี
ผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริงอย่างไรบ้าง  
 นางสาวศิรวิรรณ เครือเลก็ เกษตรและสหกรณ์จังหวดัเพชรบุร ีกล่าวว่า ขอรับเรื่องไปด าเนินการ
และประสานงานขอ้มูลในสว่นที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทัง้หมด และน า
ให้กับฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการฯ ตอ่ไป  
 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ กรรมการ กล่าวว่า ถึงแม้จะมีราษฎรจะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วหรือมี
อาชีพประมง แต่ว่าสามารถส่งเสริมให้มีรายได้หรือสามารถใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัยมาท าการเกษตรเพื่อ
ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ ซึ่งต้องบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะท าอย่างไร 
ให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่จ ากัดสามารถท าการเกษตรเพ่ือลดรายจ่าย รวมถึงการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตด้วย 
 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวว่า ในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายส าคัญ
ฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งอนุญาตให้สามารถตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกได้อย่างถูก
กฎหมาย จึงอยากจะได้ข้อมูลว่าไม้มีค่าที่ประชาชนปลูกหรือตัดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง 
มปีระชาชนได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีมากน้อยเพียงใด มีข้อมูลส่วนนี้หรือไม่ ถ้ามี จะขอให้ส่ง
เป็นเอกสารมายังคณะกรรมการฯ เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลว่าจังหวัดเพชรบุรีมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์
จากพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไรบ้าง ประการที่สอง เรื่องพ้ืนที่ทับซ้อน เนื่องจากมีคณะอนุกรรมการปรับปรุง
แผนท่ีและแนวเขตที่ดินของรับแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) อยากจะทราบข้อมูลว่าใน
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จังหวัดเพชรบุรีมีการทับซ้อนเขตพ้ืนที่ในระหว่างหน่วยงานหรือไม่ ถ้ามี มีพ้ืนที่ทับซ้อนมากน้อยแค่ไหนและ
ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
One Map ในวุฒิสภา ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาตอบกระทู้ถามแล้ว และเห็นว่าจะต้องติดตาม
ในเรื่องนี้ต่อไป จึงขอทราบข้อมูลของจังหวัดเพชรบุรีว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนระหว่างหน่วยงานจะต้อง
เข้าสู่ระบบ One Map หรือไม่ ทั้งนี้ ขอเป็นเอกสารและน าส่งมายังคณะกรรมการฯ ด้วย 
 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ข้อมูลด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ นอกจากหน่วยงานด้านการเกษตรแล้ว ยังมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาชุมชน 
และหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ซึ่งส านักงานจังหวัดเพชรบุรีมีการรวบรวมข้อมูลส่วนนี้อยู่แล้ว จึงขอรับประเด็นนี้
ไปด าเนินการและจะรายงานกลับมายังคณะกรรมการฯ ให้ได้รับทราบต่อไป  

 ๒. การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี  
 นายอธิราช กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา 
พ้ืนที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด ที่ดินว่างเปล่า เนื่องจากระบบถนนยังเข้าไม่ถึง หรือมีรูปแปลง 
ที่ดินไม่เหมาะสมต่อการพัฒนา โดยการน าที่ดินหลาย ๆ แปลงมารวมกันแล้วด าเนินการจัดระเบียบและจัด
รูปแปลงใหม่ให้มีระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งจัดท าระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ เช่น ถนน ทางระบายน้ า ระบบไฟฟ้า ระบบไฟส่องสว่าง ระบบประปา เป็นต้น 
ส าหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบุรีมี ๑ โครงการ คือ โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตผังเมืองรวมชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอ า ที่ตั้งของโครงการอยูใ่น
ผังเมืองรวมเมืองชะอ า ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) หมายเลข ๒.๑๐ โดยอยู่ในบริเวณ
ถนนโครงการตามผังเมือง ๒ สาย คือ สาย ง เขตทาง ๒๐ เมตร และสาย ข เขตทาง ๑๖ เมตร โครงการ 
มีพ้ืนที่ ๑๑๖ ไร่ จ านวนแปลงที่ดิน ๑๑ แปลง มีเจ้าของที่ดิน ๑๔ ราย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับ
งบประมาณจากกรมโยธาธกิารและผังเมือง จ านวน ๒๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท มาก่อสร้างถนนสายหลัก คือ ถนน
สาย ง ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร และสาย ข ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วน
ถนนสายรอง ยังอยู่ระหว่างการน ารายได้จากการจ าหนา่ยที่ดนิจัดหาประโยชน์มาเป็นค่ากอ่สร้าง รวมถึงการ
น าเงินที่เหลือมาจัดท าระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น ทั้งนี้ การด าเนินงานใน
ปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการจัดผังแปลงที่ดินใหม่เพ่ือให้เจ้าของที่ดินเห็นชอบทุกแปลง ซึ่งหลังจากเจ้าของ
ที่ดินทุกแปลงเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จะได้น ารายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการจัดรูปที่ดินและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด และขอความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จากส่วนกลางต่อไป 
จากนั้น จะมีการปิดประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และที่ตั้งโครงการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดิน 
ทุกรายทุกแปลง และส่งเรื่องให้ส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีด าเนินการออกโฉนดที่ดิน และการประกาศ
ขายที่ดินจัดหาประโยชน์ เพ่ือน าเงินที่ได้มาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่เหลือจนแล้วเสร็จ จึงจะสามารถ
ปิดโครงการได้ต่อไป 



๑๐ 
 
 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งอยู่
ในเขตเมืองที่มีความเจริญแล้ว ถ้าหากสามารถไปจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนที่อยู่นอกเมืองออกไป
หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวมได้ จะท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีที่ดินไม่มากนักจะได้รับประโยชน์
จากถนนโครงการที่มีการเชื่องโยงระหว่างกันได้มากขึ้น 
 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ สอบถามว่าโครงการดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 
๒๕๕๗ และยังไม่ปิดโครงการ สาเหตุที่ยังปิดโครงการไม่ได้เพราะเหตุใด และจากการติดตามโครงการนี้ 
ในพ้ืนที่จังหวัดอื่น ๆ  ส่วนใหญ่จะติดปัญหาคล้าย ๆ  กัน คือ การจ าหน่ายที่ดินจัดหาประโยชนไ์มไ่ด ้เนื่องจาก
ไม่มีผู้ซื้อหรือตั้งราคาสูงเกินไป จึงอยากทราบว่า ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้มีการ
รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือให้สามารถปิดโครงการนี้หรือไม่ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางให้กับโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาในโครงการอื่น ๆ ต่อไป 
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพ้ืนที่โครงการ 
จัดรูปที่ดินดังกล่าวว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไรกับผังเมืองหลักของจังหวัด และได้มีการวิเคราะห์ให้ประชาชน
เห็นหรือไม่ว่าถ้ามีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แล้วจะท าให้มูลค่าที่ดินในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปัจจุบันเพ่ิมขึ้นอย่างไรบ้าง และท่ีดินจัดหาผลประโยชน์ที่น ามาจัดจ าหน่ายเป็นค่าชดเชยส าหรับระบบ
สาธารณูปโภคและปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือลดภาระงบประมาณของทางภาครัฐ ได้มีการก าหนดพ้ืนที่ไว้ 
กี่เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่โครงการ  
 นายอธิราช กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะให้อยู่ในแนวถนน 
ผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน ซึ่งก าหนดให้อย่างน้อยต้องเป็นพ้ืนที่สีเหลืองขึ้นไปและจัดอยู่แนว
ถนนตามผังเมืองรวมที่ได้ออกแบบไว้ เช่น ถนนสาย ง สาย ข เป็นต้น ซึ่งก่อนเริ่มโครงการจะต้องมีการ
ส ารวจและเชิญเจ้าของที่ดินในบริเวณนั้นมาร่วมโครงการ ถ้าเป็นพ้ืนที่นอกแนวเขตผังเมืองหรือไม่ได้อยู่ใน
แนวถนนตามผังเมืองรวม สามารถจัดรูปที่ดินได้เช่นกันแต่ต้องอยู่ในรูปของสมาคมตามกฎหมายก าหนด  
ซึ่งส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรียินดีให้ค าปรึกษา 
  ส่วนสาเหตุที่ยังปิดโครงการไม่ได้เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการปรับผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ 
ส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของที่ดินทั้ง ๑๔ ราย ไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากแบ่งสัดส่วนแล้วพ้ืนที่ไม่ลงตัว 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้ลงไปชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินแต่ละกลุ่ม
โดยตรง ซึ่งบางกลุ่มได้เห็นชอบแล้ว คาดว่าจะสามารถแบ่งแปลงให้แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ ส าหรับความ
เชื่อมโยงกับผังเมืองรวม โครงการดังกล่าวมีถนนสายหลักที่เชื่อมลงไปทางชายหาดชะอ า ซึ่งเป็นการเพ่ิม
แนวถนนอีก ๑ เส้นทาง เพื่อลดการปัญหาการจราจรตดิขดัในช่วงฤดทู่องเที่ยวหรือวนัหยุดได ้ส่วนการชี้แจง
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบถึงประโยชน์และมูลค่าที่ดินที่ได้รับหลังจากจัดรูปที่ดินแล้ว ได้มีการส ารวจ
ราคาที่ดินก่อนการจัดรูปที่ดนิ โดยราคาประเมินจะอยู่ที่ไรล่ะ ๓ ล้านบาท หลังจากแบ่งแปลงและจัดท าถนน
แล้ว ราคาจะอยู่ที่ประมาณไร่ละ ๗-๘ ล้านบาท ส่วนพ้ืนที่จัดหาประโยชน์ได้กันพ้ืนที่ปันส่วนไว้ประมาณ ๔ ไร่ 
จากการประเมินราคาสามารถจ าหน่ายได้ประมาณ ๒๘ ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะน ามาเป็นค่าชดเชยในการ
ก่อสร้างถนนสายรองและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 



๑๑ 
 
 ๓. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  
 นายเอกศักดิ์ ญาโณทัย พลังงานจังหวัดเพชรบุรี รายงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีว่า การใช้พลังงานทดแทนเป็นนโยบายส าคัญที่รัฐบาลให้การส่งเสริมและ
สนับสนุน เพราะว่าพลังงานประเภทสิ้นเปลือง อาทิ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ นับวันจะยิ่งร่อยหรอลงไปและ
บางชนิดกเ็ป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงมีโครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยพีลังงาน
ท่ีเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทน ส านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีภารกิจ
หลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน โดยในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ดังนี้ ๑) การส่งเสริมและติดตามเทคโนโลยีพลังงานทดแทนผ่านโครงการที่อยู่ภายใต้การก ากับ 
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือ SME  
ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตสามารถขอรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งต้องการใช้พลังงานทดแทนในขั้นตอนกระบวนการผลิต รวมถึงการปรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานเพื่อ
ประหยัดไฟฟ้า ๒) การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนผ่านโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและ
จัดการพลังงานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน มีลักษณะการส่งเสรมิ
ผ่าน อปท. ที่ร่วมด าเนินการ และวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็ก 
เช่น ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒ x ๒ เมตร ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ x ๔ เมตร 
เตาชีวมวลแบบนาชุมเห็ด เป็นต้น และ ๓) การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนผ่านงบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการ
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่มาลงในพ้ืนที่จังหวัด  
ผู้ขอต้องลงทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ดูแลระบบก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น อปท. ในพ้ืนที่เป็นผู้ยื่นขอ และต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ส่วนใหญ่ที่มีการขอจะเป็นระบบ
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และระบบสูบน้ าบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่เกษตรเพ่ือ
ทดแทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ซึ่งตลอด ๒ ปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการมาตอ่เนือ่ง ส านักงานพลังงานจังหวดัเพชรบุรีได้มีการส่งเสรมิเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนโดยใช้งบของกองทุนดังกล่าว เช่น ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็นลากจูง 
ขนาดไม่น้อยกวา่ ๓๒๐ วัตต์ จ านวน ๕๑ ระบบ ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ ๘ ต าบล ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๒ x ๒ เมตร จ านวน ๑๐ ระบบ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP ในพ้ืนที่ ๓ 
ต าบล และระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล จ านวน ๑๒ แห่ง ในพ้ืนที่ ๕ ต าบล ส าหรับการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
จะเป็นโครงการที่เน้นในพ้ืนที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เช่น พ้ืนที่อ าเภอแก่งกระจาน และพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการจัดท าโครงการร่วมกันระหว่างส านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เช่น การจัดท าเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแก่งกระจาน เป็นต้น 



๑๒ 
 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ส านักงานพลังงานจังหวัด
เพชรบุรีได้ให้ความส าคัญกับโครงการนี้ เนื่องจากเห็นว่าพลังงานทดแทนสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับ
เกษตรกรได้ไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ าเพื่อการเกษตร หรือการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอให้ส านักงาน
พลังงานจังหวัดเพชรบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เข้าร่วมโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และโครงการอื่นของรัฐด้วย รวมถึงชี้แจง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าใจว่าต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมรับผิดชอบสิ่งก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้วย  
 พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ กล่าวว่า ได้เคยศึกษาดูงานที่สวนเกษตรแห่งหนึง่
เกี่ยวกับการท าสวนเกษตรไฟฟ้าศูนย์บาท ซึ่งมีการออกแบบให้ใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
เช่น มีระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยโซล่าเซลล์และระบบปั๊มน้ าแบบน้ าหยดเพ่ือรดน้ าต้นไม้ การท าแก๊สหุงต้มจาก
มูลสัตว์ จากเตาเผาขยะ เป็นต้น จึงขอเสนอให้ส านักงานพลังงานจังหวัดได้มีการส่งเสริมหรือท าเป็นโมเดล
สวนเกษตรไฟฟ้าศูนย์บาท เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรว่าสามารถใช้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตได้ด้วย  
 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ กรรมการ กล่าวว่า  ในการลดต้นทุนของภาคเกษตร ส านักงาน
เกษตรจังหวัดสามารถหาแปลงเกษตรส าหรับท าเป็นพ้ืนที่ต้นแบบได้หรือไม่ หรือร่วมกับส านักงานพลังงาน
จังหวัดเพ่ือให้ค าแนะน าในการช่วยเกษตรลดต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ เช่น ระบบน้ าหยด
จะต้องใช้พลังงานในรูปแบบใดถึงจะเหมาะสม เป็นต้น ถ้าท าแบบนี้แล้วขยายผลต่อไปในเกษตรแปลงใหญ่
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีพืชเกษตรส าคัญ ๆ หลายชนิด เช่น กล้วยหอม มะนาว 
เป็นต้น 
 นายอาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เรื่องต้นทุนค่าพลังงานโดยเฉพาะเรื่องการ 
สูบน้ าในพ้ืนที่การเกษตรถือเป็นต้นทุนที่สูงมาก ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเองก็สนใจในเรื่อง
พลังงานทดแทน และยินดีจะได้ร่วมมือกับส านักงานพลังงานจังหวัดในการจัดท าแปลงเกษตรเพ่ือใช้เป็น
ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน 

 ๔. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รายงานสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระลอกเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน 
จังหวัดเพชรบุรีมผีู้ป่วยสะสมทั้งหมด ๑๗,๑๑๙ ราย รักษาตัวอยู่ ๑,๑๑๓ ราย หายป่วยสะสม ๑๕,๙๖๐ ราย 
และมีผู้เสียชีวิตสะสม ๔๘ ราย ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรีพบผู้ติดเชื้อกระจายไปทุกอ าเภอ โดย
อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอชะอ า และอ าเภอท่ายาง พบผู้ติดเชื้อสูงสุด ส าหรับข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วย 
เตียงในโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน ๘ แห่ง มีทั้งหมด ๕๓๖ เตียง ใช้ไป ๓๕๖ เตียง คงเหลือ ๑๘๐ เตียง 
เตียงในโรงพยาบาลสนาม จ านวน ๑ แห่ง ๑๑๐ เตียง ใช้ไป ๗๗ เตียงว่าง ๓๓ เตียง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีได้ก าชับให้อ าเภอทุกแห่งจัดระบบ CI ในพ้ืนที่ให้เพียงพอและพร้อมดูแลผู้ป่วยในพ้ืนที ่
ทุกอ าเภอ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม ๖๐๘ นอกจากนี้ ยังคงเน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดความ
เสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ ในส่วนการบริหารจัดการวัคซีน จังหวัดเพชรบุรีมีกลุ่มเป้าหมายประชากรทั้งหมด 



๑๓ 
 
๔๘๒,๖๐๐ คน ด าเนินการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เข็มที่ ๑  
ฉีดได้ ๔๓๑,๙๐๐ คน คิดเป็น ๘๙.๔๙% เข็มที่ ๒ จ านวน ๓๘๘,๒๘๕ คน คิดเป็น ๘๐.๖๔% และเข็มที่ ๓ 
จ านวน ๑๕๓,๒๙๖ คน คิดเป็น ๓๑.๗๖% ส่วนกลุ่ม ๖๐๘ มีเป้าหมายทั้งหมด ๑๒๙,๗๕๒ คน เข็มที่ ๑  
ฉีดได้ ๑๐๑,๐๔๗ คิดเป็น ๗๗.๘๘% เข็มที่ ๒ จ านวน ๙๖,๘๓๖ คน คิดเป็น ๗๔.๖๓% และเข็มที่ ๓ จ านวน 
๔๑,๒๔๒ คน คิดเป็น ๓๑.๗๙% ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคตดิต่อจังหวดัเพชรบุรจีะเรง่รัดการฉดีวคัซนี
เข็มที่ ๓ ให้กับให้กลุ่ม ๖๐๘ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มเป้าหมายทั่วไปเพื่อมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด 
 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์โอมิครอน การฉีดวัคซีนยังมีความจ าเป็นเพ่ือลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะการฉีดกระตุ้นในเข็มที่ ๓ หรือ
เข็มที่ ๔ ส าหรับบางคนที่ภูมิต้านทานอ่อนแอ รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งวัคซีนมีวันหมดอายุ 
หากใช้ไม่หมดหรือมีมากเกินไปก็จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น  
ต้องวางแผนบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่มีขาดตอน ส่วนเรื่องการป้องกัน เห็นว่ายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
ส่วนบุคคลในการป้องกันตนเอง อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่าง 
มาตรการ Covid Free Setting ส าหรับสถานประกอบการ การจัดที่นั่ง มีระบบระบายอากาศระบบหรือ 
open air เป็นต้น 
 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ได้เร่งรัดเรื่องวัคซีนมาโดยตลอด  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปยังนายอ าเภอทุกอ าเภอเพ่ือเคาะประตูบ้าน โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ที่ยัง
ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงได้มีการกระจายวัคซีนไปยัง รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผูท้ี่
ต้องการฉีดวัคซีนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

 จากน้ัน เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี (เอกสารตารางขวาง) 

 กิจกรรมช่วงบ่าย  
 เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ ต าบลบ้านกุ่ม เพ่ือรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายทศพล สุนทโรทก ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่าง
ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยจากส านักงานเกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีขนาด ๔ ไร่ ท าการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืช ขุดบ่อเลี้ยง
ปลา เลี้ยงไก่ ทั้งนี้ ได้มีกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวน าเสนอปัญหาน้ าท่วมขังในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งมี
เนื้อที่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ ต าบล เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าที่ไหลมาจากเขต
เทศบาลเมือง รวมถึงโรงพยาบาล วิทยาลัย และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นน้ าที่ไม่สะอาด ไม่ผ่านการบ าบัดน้ า
เสีย ประกอบกับพ้ืนที่ต าบลบ้านกุ่มเป็นแอ่งกระทะ ไม่มีทางระบายน้ า จึงท าให้น้ าท่วมขังและเน่าเสีย
เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้ ชาวบ้านในพ้ืนที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไข



๑๔ 
 
ปัญหาเพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาคส่วน ทั้งชลประทาน เทศบาล 
อบต. และเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ต้องวางแผนและบูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ หรือตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ  
 เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน หมู่บ้านหนองเขื่อน ต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการตลาด เพ่ือยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย
หอมทอง โดยมี นางปนิดา มูลนานัด เจ้าของแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านหนองเขื่อน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเขื่อน เพ่ือเรียนรู้
การท างานเป็นกลุ่มและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม มีการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกล้วยหอมทอง ซึ่งมีน้ าหนักมาก รสชาติดี มีกลิ่นหอม สามารถน าทุกส่วน
ของกล้วยหอมทองมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับงานวิจัยเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยใช้โดมพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในการแปรรูป
กล้วยหอมทอง สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทอง เช่น 
กล้วยหอมทองผง กล้วยกวน ๓ รส กล้วยหอมทองอัดเม็ด น้ าเชื่อมกล้วยหอมทอง โลชั่นจากเปลือกกล้วย 
รองเท้าและกระเป๋าจากต้นกล้วย เป็นต้น 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมกลุ่มวิสากิจชุมชนวัยหวาน ที่มีการวิจัยและพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า  โดยคณะกรรมการฯ ได้แนะน าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปรึกษากับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) (Thailand Center of Excellence for Life 
Sciences (TCELS) เพ่ือพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่แปรรูปจากกล้วยหอมทอง รวมทั้ง 
จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองต่อไป 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  
 
 



๑๕ 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๖๕ 
หญิง ๓๕ 
รวม ๑๐๐ 

  ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
๖.๗ 
๑๕ 
๒๐ 
๔๕ 

 ๑๓.๓ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

 - 
 - 

มัธยมศกึษา    ๓.๔ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า    ๘.๓ 
ปริญญาตร ี   ๔๓.๓ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๔๕ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๓.๓ 
๑.๗ 
๓.๓ 

๘๖.๗ 
๕.๐ 

  

 



๑๖ 
 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทศัน ์   ๔๖.๖ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/ 
แผ่นพับ/วารสาร 

๔๐ 
 

บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ ๒๕ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ ๕๐ 
อื่น ๆ ๕ 

 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๐.๘๐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมาก มีจ านวนทั้งหมด ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๘๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๗๗.๖ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
๓. ร้อยละ ๗๗ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
๔. ร้อยละ ๗๕.๔ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต  
๕. ร้อยละ ๗๕ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๖. ร้อยละ ๗๔ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน 

การปฏิรูปประเทศ 
  ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
 ๑. การใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จะมีชุมชนท่องเที่ยว  
บ้านพุเข็ม ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ของชุมชนยังมีข้อจ ากัด เช่น ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าไม่มีใช้ต้องปั่นไฟใช้)  
ถ้าได้รับการแก้ไขพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวได้มากขึ้นจะสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 ๒. การจัดการศึกษา ควรจัดให้ศึกษาฟรีอย่างแท้จริง ท้ังในห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ 
 ๓. การประกันพืชผลทางการเกษตร ควรมีการสนับสนุนการส่งออกและแปรรูปผลผลิตด้วย 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๑๐ คน  
 



๑๗ 
 
 - แบ่งออกเปน็  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุร ีส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่น  
 ๒. ภาคเอกชนและประชาสังคม ได้แก่ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี  สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร เครือข่าย OTOP
ผู้น าชุมชน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี (สวท. เพชรบุรี) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
Phetchaburi News และข่าวเมืองเพชร 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา  
พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 

************************ 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 

  



๑๘ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕  
------------------------- 

 
ช่วงเชา้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพรบิพรี ศาลากลางจังหวดัเพชรบุรี  
 
 

  

 

 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงบ่าย  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุร ีจังหวดัเพชรบุร ี
 

 
 

 
 



๒๐ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ กลุม่วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน หมูบ่้านหนองเขื่อน ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอ
ชะอ า จงัหวัดเพชรบรุ ี
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